



ประกาศการประกาศส่วนภูมิภาคเขต ๖
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒

ตามที่ การประกาศส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) วิชาเฉพาะตำแหน่งและวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว การประกาศส่วนภูมิภาคเขต ๖ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แนบท้ายประกาศ

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเล็ก การประกาศส่วนภูมิภาคเขต ๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ก่อนถึงเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์อย่างน้อย ๓๐ นาที ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ

๓. การแต่งกายของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามสากลนิยม (ไม่สวมเสื้อยืด ไม่สวมกางเกงยีนส์ และไม่สวมรองเท้าแตะ)

๔. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ (รอบสุดท้าย) หลังการสอบสัมภาษณ์

การประกาศส่วนภูมิภาคเขต ๖ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ (รอบสุดท้าย) ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ การประกาศส่วนภูมิภาคเขต ๖ และทาง Website กปภ.ช.๖ ที่ <http://reg๖.pwa.co.th> ทั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ แต่หากมีผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจำนวนมาก การประกาศส่วนภูมิภาคเขต ๖ ขอสงวนสิทธิพิจารณาจำนวนผู้สอบผ่านตามความเหมาะสม อาจจะมีการปรับคะแนนขั้นต่ำเพิ่มขึ้น โดยมติของคณะกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)

ผู้อำนวยการการประกาศส่วนภูมิภาคเขต ๖

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างโยธา สังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
แบบท้ายประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
สถานที่สอบ ห้องประชุมเล็ก การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายลิขิต อินถา	วันสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๒	๐๑๓	นายอานนท์ รัตนพันธ์	